



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๔๒๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๖๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ (วาระคงค้าง) ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ขอให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution) บนคลื่นความถี่ ๒.๑ GHz (ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) ผมได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้

“กรณีการขออนุญาตให้บริการ LTE บนคลื่นความถี่ ๒.๑ GHz ในครั้งนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณา ต่างจากกรณีของบริษัท เร็ล ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งสำนักงาน กสทช. เสนอเป็นวาระเพื่อทราบ เนื่องจากครั้งนั้นมีได้มีการนำเสนอแผนการติดตั้งโครงข่าย LTE จึงเป็นเพียงการเสนอเพื่อทราบความประสงค์ในการให้บริการ LTE ของบริษัท เร็ล ฟิวเจอร์ จำกัด แต่ในครั้งนี้นี้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด มีการนำเสนอแผนการสร้างและติดตั้งโครงข่าย ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ LTE ที่ชัดเจน ซึ่งเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๒.๑ GHz กำหนดให้ใช้ระบบ IMT 2000 ขึ้นไปโดยยึดหลัก Neutral Technology ซึ่ง LTE ถือเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ผมจึงไม่มีข้อขัดข้องต่อการขออนุญาตในครั้งนี้แต่ประการใด

แต่ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม ผมจึงเห็นควรให้ สำนักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการสร้างและติดตั้งโครงข่าย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ LTE ของผู้ให้บริการทุกรายที่ประสงค์จะให้บริการ LTE และให้เผยแพร่ข้อมูลพื้นที่ให้บริการที่แท้จริงให้ผู้บริโภคทราบ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำบริการดังกล่าวไปโฆษณาโดยไม่แจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วน อันจะทำให้ผู้บริโภคสำคัญผิดได้ว่าการให้บริการ LTE ในทุกพื้นที่แล้ว และเมื่อสมัครใช้บริการแล้วไม่สามารถใช้บริการได้จริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและปัญหาต่างๆ ตามมา นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. ควรตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า กรณีการนำคลื่นบางส่วนไปให้บริการ LTE กระทบต่อคุณภาพบริการ 3G หรือไม่เพียงใด เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมใช้บริการ 3G โดยยังไม่ประสงค์จะใช้บริการระบบ LTE เพราะอุปกรณ์ตัวเครื่องโทรศัพท์ยังไม่รองรับ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๔.๒ (คงค้าง) ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.